

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๓๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จำนวน ๑๒๒ ราย

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นาย	สิริ	ปิงแก้ว	นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
๒	นางสาว	วาสนี	กันทวีชัย	นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๓	นางสาว	นุรฮัยนี	เอสเอ	นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดสตูล
๔	นาย	วรพนธ์	โยธินภาวิรัชต์	นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครปฐม
๕	นางสาว	ปญุชร์สมิ์	ปรีวัตรพันธ์	นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
๖	นาง	อัญญารัตน์	สีหวัตรโสสม	นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
๗	นางสาว	รวีวรรณ	ทรัพย์สุจริต	นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
๘	นางสาว	กรวิภา	มูลศักดิ์	นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
๙	นางสาว	อุบลวดี	หมายเหมือนจิต	นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๐	นางสาว	รัชมาพร	ณ นาน	นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดแพร่
๑๑	นาย	นนทวิทย์	ลอยวิรัตน์	นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดสกลนคร
๑๒	นางสาว	สุธาทิพย์	จันทร์เจริญ	นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓	นาย	นพดล	ภูน้ำ้อย	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๔	นาย	ยุทธภูมิ	มีสมบัติ	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอมืองน่าน จังหวัดน่าน
๑๕	นาง	ทิพวรรณ	บุตดา	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
๑๖	นางสาว	อุทัยวรรณ	รัตนพิมพ์	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๑๗	นางสาว	สุขสวัสดิ์	สิงโต	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๑๘	นาย	ปิยพล	สมบัติมนต์	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.หนองคาย สาขาพนพิสัย
๑๙	นางสาว	ฐิตารีย์	สุรภา	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.พิจิตร สาขาบางมูลนาก
๒๐	นางสาว	อรทัย	บุญตะนัย	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	กลุ่มงานวิชาการที่ดิน สจ.สุรินทร์
๒๑	นาย	นนทชาติ	เทียนกล้า	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.สกลนคร สาขาพรรณานิคม
๒๒	นาย	สมคิด	อินไชย	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.อุดรดิตถ์ สาขาพิชัย
๒๓	นาย	นพดล	อุ้นจันดา	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.พะเยา สาขาจุน
๒๔	นางสาว	กิตติยา	ขันเกษตร	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.พิจิตร สาขาบางมูลนาก
๒๕	นางสาว	ปรียานัฐ	บุญหาว	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.อุดรดิตถ์ สาขาน้ำป่า
๒๖	นางสาว	อภิัญญา	พากเพียร	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
๒๗	นางสาว	วนาลี	มีคำทอง	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
๒๘	นางสาว	พรนภัส	นาควิเชียร	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.นครราชสีมา สาขาครบุรี
๒๙	นางสาว	สิริกาญจน์	มณีนรัตน์	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	น.ก. ๒ ฝ่ายทะเบียน สจ.อำนาจเจริญ
๓๐	นาย	นายณัฐดนัย	ใจเป็ง	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
๓๑	นางสาว	วรรณภา	ไทยอะเสม	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.พะเยา สาขาจุน
๓๒	นางสาว	พิริยา	สุทโธ	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.อุบลราชธานี สาขาเขื่องใน
๓๓	นางสาว	ธิดาพร	เมืองแก้ว	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.พะเยา สาขาปาง
๓๔	นาย	ธนายุทธ	บุญเนตร	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.อุบลราชธานี สาขาม่วงสามสิบ
๓๕	นางสาว	สาวตรี	พรหมเดช	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.นครราชสีมา สาขาคง
๓๖	นาย	นายภูมิจิรัชต์	เงาเงิน	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.อุดรดิตถ์ สาขาตรอน
๓๗	นางสาว	วาสนา	สุภานาม	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.พะเยา สาขาปาง
๓๘	นาย	เอกพงศ์	คำอภัย	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
๓๙	นาง	เจนจิรา	สง่าสันเทียะ	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว
๔๐	นางสาว	ศุภานาด	ขุนพิลึก	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.บุรีรัมย์ สาขาสตึก
๔๑	นาย	นพพล	ทวีโคตร	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	น.ก. ๒ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
๔๒	นาย	พงศธร	ทับชุม	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.สกลนคร สาขาพรรณานิคม
๔๓	นาย	สุทธิลักษณ์	กองธรรม	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.ร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
๔๔	นาย	จิรายุ	เดชะวารากร	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.เพชรบูรณ์ สาขาชนแดน
๔๕	นางสาว	กรณิการ์	แสงนิล	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
๔๖	นางสาว	จิรวรรณ	ราชกันทร	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.ชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ
๔๗	นางสาว	นงคริรักษ์	คำมี	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.ชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์
๔๘	นาย	ประสิทธิ์	คำฟู	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.ชัยภูมิ สาขาบำเหน็จณรงค์

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๓๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จำนวน ๑๒๒ ราย

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง	สังกัด
๔๙	นางสาว	กรรณิกา	จำเริญนุสิทธิ	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.อุบลราชธานี สาขาน้ำยืน
๕๐	นางสาว	ชุติมา	ไกรฤกษ์โอฬาร	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.นครราชสีมา สาขาชุมพวง
๕๑	นาย	นุกูล	ท้วมเอี่ยม	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.นครราชสีมา สาขาคง
๕๒	นาย	เอกอักษร	ชั้นทอง	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.สกลนคร สาขาวารนาวิสา
๕๓	นางสาว	กัญจนา	เพชรฤทธิ์	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.กาฬสินธุ์ สาขาภูพานรายณ์
๕๔	นาย	ครองสิน	บุญศรี	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.ร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย
๕๕	นางสาว	มาลินี	นิธิชัยชัชวาล	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.บุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ
๕๖	นาย	วิษณุ	เดชะ	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.เลย สาขาวังสะพุง
๕๗	นางสาว	ปภาดา	ศุภพิบูลย์กุล	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	น.ก. ๒ ฝ่ายทะเบียน สจ.กาฬสินธุ์
๕๘	นาย	ภัทร	คำเมืองปลุก	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.เลย สาขาค่าน้ำ
๕๙	นางสาว	สรารวรรณ	จันทร์ราม	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล
๖๐	นาย	วรัญญู	ช่วยแทน	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.นครพนม สาขาท่าอุเทน
๖๑	นางสาว	จุฑารัตน์	ไชยบุตร	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
๖๒	นางสาว	ธัญลักษณ์	ภาคภูมิ	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง
๖๓	นาย	ปิโยธรรม	ทองแดง	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.มหาสารคาม สาขานาเชือก
๖๔	นาย	สิทธิชัย	รื่นฤทธิ์	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	น.ก. ๑ ฝ่ายทะเบียน สจ.หนองบัวลำภู
๖๕	นาย	อุดร	ต้นสิงห์	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.อำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน
๖๖	นางสาว	วารุณี	ทองอินทร์	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.ศรีสะเกษ สาขาราชสีไล
๖๗	นางสาว	แก้วตา	คงนุ่น	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
๖๘	นาย	ภิกษิต	แพ่งคำไหล	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.มหาสารคาม สาขานาเชือก
๖๙	นาย	แสงตะวัน	ภูดวง	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.ศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์
๗๐	นาย	ศรายุทธ	จักรชัย	นักวิชาการที่ดิน ปฏิบัติการ	ฝ่ายทะเบียน สจ.มหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
๗๑	นาย	พงษ์อำมาตย์	อามาตย์ทัศน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๗๒	นางสาว	ภัสสร	รักพันธ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
๗๓	นาย	พิสิฐ	เพ็ชรสันทัด	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๗๔	นาง	จันทร์รา	ชัยชนะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
๗๕	นาย	วีระยุทธ	ศรีละพันธ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
๗๖	นาย	สุรเดช	กิตติวิจารณ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
๗๗	นาย	ธนคม	หอมหวล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
๗๘	นาย	ณัฐพล	อินธิแสง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
๗๙	นางสาว	นัฏฐา	สุขพัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
๘๐	นาย	ธนากร	คำภีมาบุตร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
๘๑	นาย	เกียรติศักดิ์	ประดิษฐ์พร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง
๘๒	นาย	อดุล	อ่อนละมุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
๘๓	นาง	สุวิมล	ยศสูงเนิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
๘๔	นาย	ประพาฬ	เวสารัชกร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
๘๕	นางสาว	ศรัณย์ลักษณ์	โอ่งวัลย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
๘๖	นาย	วิชัย	มรกตจินดา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
๘๗	นาย	ณัฐชนน	น้ำจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
๘๘	นางสาว	จันทร์นิ	จาตุรโสภาส	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๘๙	นาย	อิศรา	คำวัฒน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
๙๐	นาย	สถาพร	เสนาวงค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
๙๑	นาย	วรากร	สิทธิเดชะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
๙๒	นางสาว	ขวัญ	เมืองมี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
๙๓	นางสาว	นาฏอนงค์	แสงทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
๙๔	นางสาว	สุพิชา	สัมพันธ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
๙๕	นาย	วิวัฒน์ศิลป์	สุยะพันธ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๙๖	นาย	สุพจน์	บารมี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๓๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จำนวน ๑๒๒ ราย

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง	สังกัด
๙๗	นาย	ศรีเดช	คำจันทร์วงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
๙๘	นางสาว	นลิน	จันท	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
๙๙	นาย	ธรรมรัตน์	เม่งบุตร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
๑๐๐	นางสาว	ธัญพร	แสงคง	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
๑๐๑	นางสาว	พิชญพร	ชัยโยธา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐๒	นาย	ปฤษฎี	พรหมรักษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
๑๐๓	นาย	ธวัชชัย	สุคำภา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
๑๐๔	นางสาว	จรรยา	แก่นจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
๑๐๕	นาย	อภินันท์	โคตรบุญเรือง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
๑๐๖	นางสาว	จุฑาทิพย์	मुखแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
๑๐๗	นาย	ณัฐพงษ์	เพชรรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๐๘	นางสาว	สวรินทร์	หน่อท้าว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
๑๐๙	นาย	กัญญา	ผลเกิด	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
๑๑๐	นาย	ศรีศักดิ์	มีรักษา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
๑๑๑	นาย	นันทพงศ์	ชูปาน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
๑๑๒	นางสาว	อัญชลี	กอนจอยหอ	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
๑๑๓	นาย	ชาติชาย	ศิริสาร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
๑๑๔	นาย	ณัฐพงษ์	ทองเจือ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
๑๑๕	นางสาว	วิชราภรณ์	มณีบุษ	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
๑๑๖	นางสาว	วรรณภา	สวาทพงษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๑๗	นาย	ธนกฤต	ดั่งกลาง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
๑๑๘	นาย	ชัยวัฒน์	สหไชยบุญเรือง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
๑๑๙	นาย	อภิชาติ	ศรีวีระ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กองมาตรฐานราคากลาง
๑๒๐	นางสาว	ธัญญาภรณ์	พระไชยบุญ	นิติกรปฏิบัติการ	กองนิติการ
๑๒๑	นางสาว	กรองกาญจน์	ศิริกุลวัฒนา	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๑๒๒	นางสาว	ดร.วรรณ	ชื่นบุบผา	นักวิเคราะห์เคมีปฏิบัติการ	สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ